

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 27 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่พบทารก 3 คน มีภาวะศีรษะเล็ก และทารกอีก 1 คน ที่อยู่ในครรภ์มีแนวโน้มจะมีศีรษะเล็กด้วย ซึ่งเด็กเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากการที่มีแม่ติดเชื้อไวรัสซิกา ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก เพราะทารกที่เกิดมาแล้วศีรษะเล็กเกิดได้จากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ทารกที่เกิดมาแล้วมีศีรษะเล็ก ในไทย จะพบอัตราการเกิดต่ำกว่าประเทศแถบอเมริกาถึง 10 เท่า จึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพราะถึงแม้ว่า เราจะสามารถดูแลและช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กศีรษะเล็กได้ แต่จะดีกว่าถ้าช่วยกัน ป้องกัน ทั้งนี้หากเด็กมีโอกาสเสี่ยงออกมามีศีรษะเล็กต้องทราบผลภายใน 6 เดือน จึงสามารถอนุญาตให้มีบุตรตั้งครรถได้</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศูนย์โรคติดเชื้อฯ สามารถตรวจหาเชื้อซิการู้ผลภายใน 1-2 วัน โดยการตรวจรหัสพันธุกรรมไวรัส (RNA) ในแม่ และตรวจหาภูมิคุ้มกันขั้นต้นที่จำเพาะต่อการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง (IGM) ในเด็ก สำหรับผลตรวจหาเชื้อของเด็กที่ศีรษะเล็กทั้ง 3 คน ล่าสุด ได้ส่งผลตรวจให้ สธ.แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะต้องนำผลการตรวจดังกล่าววิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการแหล่งอื่นๆ จะทราบผลในวันที่ 30 กันยายน</p> <p>ด้าน นพ.ไพศาล ธีระวัฒน์ ธีระวัฒน์ นพ.สสจ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายที่ 15 เป็นหญิง อายุ 37 ปี อาศัยในพื้นที่ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว และ ต.สันป่าเลไลยก์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาการของผู้ป่วยทั้ง 15 ราย ส่วนใหญ่มีไข้ต่ำ ออกผื่น และอาการดีขึ้นภายใน 3-5 วัน ขณะนี้อาการทุกรายเป็นปกติดีแล้ว</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซิกาขณะนี้ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มเบาบางลงมาก หากในห้วง 28 วันไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม ถือว่ามาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ผล ผู้ว่าสั่งการให้ทุกอำเภอทำกิจกรรมบักคลีนนิ่ง กำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกๆ วันศุกร์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในพื้นที่เคยพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่ต้นปี 2559 ได้รายงานให้ สธ.ทราบแล้ว และมีการควบคุมรักษาจนหายดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ว่านครราชสีมา สั่งการให้ทุกอำเภอ จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-นพ.ปริดา วรหาร รอง นพ.สสจ.นครพนม เผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.นครพนมยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุงลาย ดังนั้น จึงได้ประสานงานกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่ง ที่ 3 นครพนม-คำม่วน รวมถึงจุดข้ามแดน ในพื้นที่อำเภอชายแดน และโรงพยาบาลต่างๆ ในการเพิ่มมาตรการการตรวจสอบคัดกรองประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางข้ามไป-มาระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวจากประเทศเพื่อนบ้าน หากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือต้องสงสัยจะมีการกักตัวเพื่อส่งตรวจรักษาควบคุมโรคทันที</p>
สปริงนิวส์ แนวหน้า แนวหน้า ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นายเมธิพนธ์ ชตะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ล่าสุดในพื้นที่สาทรไม่พบการระบาดของไวรัสซิกา โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้ว ทั้งนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไม่พบหญิงตั้งครรถที่คลอดทารกศีรษะเล็กแต่อย่างใด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ขอประชาชนร่วมมาตรการ 3 เก็บ ลดป่วยไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว รัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์ แถลง พบชาวฟิลิปปินส์ติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วประเทศ 12 ราย รวมถึงหญิงวัย 22 ปี ที่เกาะเชบูภาคกลางของประเทศที่กำลังตั้งครรถลูกคนแรกได้ 19 สัปดาห์ การตรวจอัลตราซาวด์เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติของทารกในครรภ์ แต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะคลอด</p>
เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1	<p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ ซิกา-สู้ยุง'ด้วยGIS 'ภูมิสารสนเทศ' รหัสเทคโนโลยี 'สู้โรค' ว่า ปัจจุบันการนำเทคโนโลยี 'จีไอเอส (GIS)' หรือ 'ข้อมูลภูมิสารสนเทศ' มาใช้ เพื่อควบคุม และป้องกันโรคระบาด โดยขณะนี้หลายประเทศที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวนี้มาใช้ เช่น สหรัฐได้นำเทคโนโลยี GIS มาใช้ ในรูปแบบ'ข้อมูลเชิงพื้นที่' เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค ข้อมูลเชิงพื้นที่ จะบอกถึง...พื้นที่ฝนตก ตำแหน่งน้ำขัง-น้ำนิ่ง แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณที่มีผู้ป่วยอยู่ ทิศทางการระบาด เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล</p> <p>ซึ่งสหรัฐได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมานานแล้ว ทำให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้กว่า 2,500 จุด ในทุก ๆ 2 สัปดาห์ หรือทุก ๆ 1 เดือน แนวทางนี้ "ประเทศไทยน่าศึกษา-นำคิด??"</p> <p>-เสนอบทความ 'ไมโครเซฟาไล'เด็กหัวเล็กในไทยมีใครใส่ใจบ้างไหม โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ให้ความรู้เรื่อง "ไมโครเซฟาไล (ศีรษะเล็ก)" คือความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดของทารกที่หมายถึงการที่ทารกมีศีรษะเล็กกว่าปกติ การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย "ไมโครเซฟาไล" และความเชื่อมโยงเกี่ยวพันของภาวะติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>ปัญหาของประเทศไทยคือ ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ตั้งใจศึกษาเรื่อง "ไมโครเซฟาไล" อย่างจริงจัง และน่าเห็นใจอนาคตผู้ที่จะต้องรับภาระเลี้ยงดูทารกเด็กพิการเหล่านั้น น่าส่งสารอนาคตประเทศไทย</p>
คมชัดลึก	<p><b>แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1.นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.นายเจษฎา โชคดำรงสุข พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค 3.นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ พ้นจาก ตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต 4.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 5.นายธีรพล โตพันธานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ 6.นายสุชุม กาญจนพิมาย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.นายสุเทพ วัชรปยานันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8.นายวันชัย สัตยาวิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 9.นายพิเชษฐ์ศรีประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป</p>
มติชน	<p><b>ข้อมูลสุขภาพในโซเซียล</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวที สช.เจาะประเด็น "ธรรมนูญระบบสุขภาพ 2559 : การกิจสร้างคนไทยพันธุ์ใหม่" โดย ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรองปรองวิจัยสุขภาพ สู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าข้อมูลด้านสุขภาพที่มีการเผยแพร่ส่งต่อในโลกออนไลน์ เป็นข้อมูลไม่ถูกต้องเกินร้อยละ 50 โดยมีทั้งข้อมูลที่บิดเบือนเล็กน้อย จนถึงขั้นบิดเบือนข้อมูลแตกต่างไปคนละซีกกับข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่มีตัวตนที่ชัดเจน ดังนั้น ประชาชนผู้ที่ได้รับข้อมูลจากออนไลน์ทั้งทางเฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บบอร์ด และอินสตาแกรมต่างๆ ต้องมีการรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health Literacy) มีหลักการ 4 ข้อสำคัญ คือ เข้าถึงข้อมูล ค้นหาข้อมูลได้ ประเมินและเข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และนำไปประยุกต์ได้</p> <p>โดยมีเทคนิคในการปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ดูว่ามีแหล่งที่มาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือหรือไม่ 2.ต้องมีต่อมอ๊ะ สงสัยไว้ก่อนว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และ 3.หาข้อเสียของข้อมูลที่ได้รับ หากข้อมูลที่ได้รับมามีแต่ข้อดีให้ตั้งคำถามว่าแล้วมีข้อเสียหรือผลข้างเคียงอย่างไรหรือไม่</p>
สยามรัฐ	<p><b>แก้ฉลาก ยาพารา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย.เปิดเผยว่า จากที่ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) แกลงเตือนภัยยาที่มีพิษต่อตับ โดยเฉพาะคีโตโคโนโซล และพาราเซตามอล ซึ่ง ออย.แจ้งว่าจะทบทวนตั้งแต่ปี57 แต่ยังไม่เสร็จนั้น ออย.ไม่มั่นใจที่ผ่านมามีคณะทำงานเฝ้าระวังพิจารณาตำรับยาต่างๆ อยู่แล้ว หากยากลุ่มไหนเสี่ยงหรือมีผลกระทบบจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทบทวนตำรับยาทันที</p> <p>ล่าสุด คณะอนุกรรมการพัฒนาฉลากและเอกสารกำกับยา ได้เห็นชอบมาตรการจัดการความเสี่ยงคือ ปรับปรุงข้อกำหนดแสดงฉลากเอกสารกำกับยา-คำเตือนยาพาราฯ โดยให้แก้ไขคำเตือนบนฉลาก-เอกสารกำกับยาของยา ที่มีพาราฯ เป็นส่วนประกอบ ทั้งยาเดี่ยวและสูตรผสมคือ ห้ามใช้ยาพาราฯเกินขนาดที่แนะนำในฉลาก-เอกสารกำกับยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพราะจะเป็นพิษต่อดับ ไม่ใช่ติดต่อกันเกิน 5 วัน, หลีกเสี่ยงใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีพารา เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจได้รับยาเกินขนาด, หากดื่มสุราประจำ เป็นโรคตับ-ไต ควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรก่อน หากกินยาแล้วหน้าบวม เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหลุดลอกให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแก้ไขฉลาก-เอกสารกำกับยา จะมีผลบังคับภายใน 365 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม จะถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาต่อไป</p> <p>ส่วนยาโคโคโคนาโซล ชนิดรับประทาน คณะกรรมการยา มีมติจำกัดข้อบ่งใช้ โดยให้ตัดข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อราแบบเฉาะที่ และให้เพิ่มข้อความ "ใช้เฉพาะในกรณีการรักษาด้วยยาด้านเชื้อราอื่นไม่ได้ผล หรือไม่สามารถทนต่อยาด้านเชื้อราตัวอื่น"</p>
โลกออนไลน์	<p><b>ชื่นชม รพ.นครพนม</b></p> <p>- มีการแชร์จดหมาย ชื่นชม โรงพยาบาลนครพนม จากคุณณรงค์ศักดิ์ อ้อมฉันทา ว่า ได้พาลูกชายมารักษาตัว ด้วยอาการมีน้ำในถุงอัมพา แต่เนื่องจาก รพ.มีคนป่วยจำนวนมาก คุณหมอแสงโรจน์ ร่วมเจริญ จึงนัดผ่าตัดวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันหยุดของคุณหมอ จึงขอขอบคุณ คณะแพทย์ที่เสียสละเวลา มา ณ โอกาสนี้</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์ มติชนออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	<p><b>แจกแซนขาเทียมคนพิการทั่วประเทศ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน "คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการ ชาติทุกคนได้รับขาเทียม 100%" โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบมีคนพิการประมาณ 2 ล้านกว่าราย และขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ 1,918,867 ราย พิการขาขาด ประมาณ 50,000 ราย มีคนที่ต้องถูกตัดขาเพิ่มขึ้น ประมาณปีละ 3,500 ราย และคาดว่ามีความพิการจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากข้อจำกัด เช่น ราคาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูง หรือการเดินทางลำบาก ด้วยเหตุนี้ สธ.จึงมอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้บริการทั้งแบบตั้งรับในหน่วยบริการ และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตาม "โครงการมอบแซนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ" และ "โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100%"</p>
มติชน	<p><b>ยุทธศาสตร์ชาติแก้เด็กเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมการอนามัย กล่าวปัญหาปัจจุบันคือ เด็กเกิดน้อย แดมด้อยคุณภาพ เห็นได้จากผลสำรวจข้อมูลอัตราการเกิดต่ำประมาณ 700,000 คน ในปี 2558 และอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ที่สัดส่วน 1.6 ซึ่งไม่เพียงพอ ต่อการทดแทนประชากร ซึ่งต้องอยู่ที่สัดส่วน 2.1 การแก้ปัญหาดังกล่าว กรมจะทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ และร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ให้ความรู้โดยเฉพาะวัยเจริญพันธุ์ โดยได้ร่างนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550-2569 ว่าด้วยเรื่องส่งเสริมการเกิดการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้น ตั้งเป้าว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวมต้องไม่ต่ำกว่า 1.6</p>
เดลินิวส์ แนวนหน้า	<p><b>ทันตสุขภาพเด็กเล็ก</b></p> <p>- เสนอข่าว นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้จัดโครงการ "คุณภาพแปรงสีฟันเด็กและการส่งเสริมอนามัยช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรค ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรมอนามัย โดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งพบว่าโรคและความผิดปกติทางช่องปากของเด็กเล็กมีหลายประการ แต่ปัญหาที่เด่นชัดที่สุดคือ "โรคฟันผุ" ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือน อย่างเช่นตำบลดัดแก้ว เป็นตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและลดอัตราฟันผุในเด็กอายุ 3 ขวบได้เป็นผลสำเร็จ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โรครุมิแพ้</b></p> <p>- เสนอบทความ ให้ความรู้เรื่องโรครุมิแพ้ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีง่ายๆ ในการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อดูแลตัวเองให้ห่างจากโรครุมิแพ้ต่างๆ ด้วยการจัดระเบียบห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และรับแสงสว่างจากธรรมชาติ ในส่วนของตัวบ้านต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 ไทยรัฐ The Nation	<p><b>เปิดช่องทางรถฉุกเฉิน</b></p> <p>- เสนอข่าว คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดแผนการจราจรสำหรับการกู้ชีพฉุกเฉิน โดยเปิดใช้ "ช่องทางรถฉุกเฉิน" อย่างเป็นทางการ โดยมีการปล่อยคาราวานรถกู้ชีพฉุกเฉิน และรถจากมูลนิธิต่างๆ เพื่อแสดงตัวอย่างการใช้ช่องทางรถฉุกเฉิน ตั้งแต่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์</p> <p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์</p>	<p><b>น้ำยาล้างไต</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางขณะนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในส่วนผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง สปสช.ได้เตรียมการจะจัดส่งน้ำยาล้างไตไปให้ถึงบ้านผู้ป่วย ผ่านการบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม และบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางช่องท้องเป็นผู้ประสานงาน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ หรือหน่วยบริการประสบปัญหาหน้าท่วมจนต้องปิดให้บริการชั่วคราวนั้น สปสช.เขตใต้เตรียมหา รพ.สำรองไว้ให้แล้ว ซึ่งผู้ป่วยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน สปสช. โทร.1330</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร เปิดเผยว่า สปสช.ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อสิทธิประโยชน์การบริการบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขณะนี้มีผู้ป่วยล้างไตกว่า 30,000 คน ใช้น้ำยาล้างไตมากกว่า 22 ล้านถุง จนกลายเป็นปัญหาขยะ ที่น่าสนในคือ มีพร.เล็งนกทา จ.ยโสธร ได้สร้างนวัตกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หลากหลายจากถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว เสริมรายได้ให้ผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่สนใจเข้าฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ชมรมเพื่อนโรคไต เบอร์ 08-38333096</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยผลการประชุมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2561-2570 ว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปจัดเตรียมแผนงานการดำเนินโครงการระยะ 10 ปี โดยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 21 แห่ง จะร่วมกันผลิตแพทย์เพิ่ม 25,270 คน ตั้งเป้าว่าภายในปี 2570 ประเทศไทยต้องมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 1,500 คน โดยใช้งบประมาณผลิต 3.8 ล้านบาทต่อคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย โดยที่ประชุมจะสรุปข้อมูลและเสนอเสนอคณะกรรมการ (กรม.) เพื่อพิจารณาเร็ว ๆ นี้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ผลิตหมอนวดรับกฎหมายใหม่</b></p> <p>-เสนอบทความ กระทรวงแรงงานจับมือกับกรม สบส. ผลิตหมอนวดที่มีคุณสมบัติครบและสามารถปฏิบัติงานได้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันด้านการสนับสนุนในการจัดอบรมหมอนวดระยะเร่งด่วน 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.59) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ สบส. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำคู่มือฯ ไปจนถึงการจัดฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>แมงกะพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศรายุทธ ตันเสถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและไกด์นำเที่ยว ห้ามลงเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำบริเวณหมู่เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ และหมู่เกาะปอดะ ในช่วงระยะนี้ เนื่องจากช่วงนี้ทะเลอันดามันอยู่ในช่วงลมมรสุมมีกำลังแรง จึงได้พัดพา แมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกส เข้ามาในปริมาณมาก หากสัมผัสโดนแมงกะพรุนดังกล่าว ห้ามใช้น้ำสัมผัสหรือใช้น้ำจืดล้างอย่างเด็ดขาด แต่ให้ใช้น้ำทะเลล้างแทนในปริมาณมาก ๆ และให้รีบนำส่งโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้นำหนังสือ ประกาศอุทยานแห่งชาติ-เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เรื่อง การตรวจพบแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสส่งตรงถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , นายอำเภอท้ายเหมือง , องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง เพื่อประกาศห้ามลงเล่นน้ำและทำกิจกรรมทางน้ำบริเวณชายหาดท้ายเหมืองในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ในเวลานี้จนกระทั่งสถานการณ์การตรวจพบแมงกะพรุนไฟฯ จะหมดไป</p> <p>- เสนอข่าว ที่หาดละไม ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดแนวชายหาดมีการปักป้ายเตือนแมงกะพรุนกล่อง และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ที่ถูกพิษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักท่องเที่ยวได้อ่านทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเตรียมขวดน้ำส้มสายชูไว้ด้วย นอกจากนี้ไลฟ์การ์ดจากชมรมเจ็ตสกีเกาะสมุย ได้นำเรือเจ็ตสกีพร้อมตะแกรงเหล็กออกวิ่งตามแนวชายหาด เพื่อหาตัวแมงกะพรุนกล่องที่อาจจะเข้ามาทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำได้</p> <p>สำหรับหาดละไม เกาะสมุย เป็นชายหาดที่พบว่ามียกนักท่องเที่ยวถูกพิษของแมงกะพรุนกล่องมาแล้วหลายราย โดยในปีนี้มีผู้ถูกแมงกะพรุนกล่องแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ราย และที่สาหัสต้องนำส่งโรงพยาบาล 12 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<b>ส้วมอนามัย</b> - เสนอข่าว นายจรัญ จักรवालชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุข ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบส้วมสุขอนามัยให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 9 แห่ง
ไทยรัฐ The Nation	<b>หยอดวัคซีน</b> - เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปากีสถานหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็ก ๆ ตามบ้านในนครการาจี แบบหลังต่อหลังเพราะปากีสถานยังเป็น 1 ใน 3ชาติของโลกที่ยังกำจัดโรคโปลิโอระบาดไม่หมด

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

